

Lời Khuyên Khi Tham Dự Hội Chợ Việc Làm



Khi bạn đang tìm kiếm việc làm, hãy dành thời gian để tham dự các hội chợ việc làm. Bạn sẽ không chỉ có cơ hội gặp gỡ các nhà tuyển dụng đặc biệt không thể nộp hồ sơ bằng bất kỳ cách nào khác, mà còn có cơ hội tham gia các chương trình kết nối, hội thảo cho người tìm việc và đánh giá sơ yếu lý lịch.

Dưới đây là những lời khuyên có lợi cho bạn để sẵn sàng tham gia và tối đa hóa cơ hội của bạn khi bạn ở đó:

Mặc trang phục phù hợp.

Trang phục kinh doanh nghiêm túc là rất cần thiết, bởi vì hình ảnh và ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Bạn cần phải biết những trang phục dự kiến cho nghề nghiệp của bạn và ăn mặc phù hợp. Tốt nhất là luôn luôn mặc quá nghiêm túc hơn là quá bình thường.

Mang theo nhiều bản sao hồ sơ của bạn.

Mang nhiều hồ sơ đến hội chợ nghề nghiệp - ít nhất hai bộ cho mỗi công ty mà bạn quan tâm. Nếu bạn có nhiều sở thích hoặc mục tiêu công việc, hãy chuẩn bị các phiên bản khác nhau của sơ yếu lý lịch của bạn.

Nghiên cứu nhà tuyển dụng

Nhiều người tìm việc đi đến hội chợ mà không chuẩn bị phỏng vấn. Bạn có thể nổi bật so với đối thủ bằng cách lấy danh sách các công ty tham gia hội chợ và thực hiện một số nghiên cứu về từng công ty bạn muốn phỏng vấn, đừng lãng phí thời gian với các công ty bạn không thích. Không có lý do gì để không làm bài tập về nhà của bạn khi trang web của họ có nhiều thông tin.

Kết nối với mọi người tại Hội chợ.

Hội chợ nghề nghiệp là về mối quan hệ. Tất nhiên, bạn đang xây dựng một mạng lưới với các nhà tuyển dụng - nhiệm vụ này là quan trọng nhất của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể kết nối với những người tìm việc như mình và về việc chia sẻ thông tin về các công việc, công ty và chiến lược và phong cách tuyển dụng của họ. Cũng có thể có các tổ chức chuyên nghiệp hoặc các cơ quan tuyển dụng có mặt tại hội chợ, đó cũng là nguồn tốt để tạo mối quan hệ.

Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn.

Bạn có thể chỉ có vài phút để tiếp thị bản thân và bảo vệ bản thân khỏi bị loại khỏi danh sách, do đó bạn cần tận dụng tối đa thời gian của mình. Nhiều chuyên gia khuyên bạn nên phát triển một "quảng cáo" trong một phút, nêu bật những lợi ích chính mà bạn có thể cung cấp cho doanh nghiệp và sau đó sử dụng nó khi bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Hiển thị sự chủ động.

Luôn luôn bắt đầu để bắt tay và giới thiệu bản thân với nhà tuyển dụng khi bạn đến bàn của họ. Thể hiện sự quan tâm của bạn đối với công ty và cơ hội việc làm họ cung cấp.

Thu thập danh thiếp.

Đừng quên thu thập danh thiếp, vì vậy bạn có thông tin liên lạc cho những người bạn đã nói chuyện và biết cách liên hệ.

Ghi chép.

Thật khó để ghi nhớ khi bạn gặp gỡ nhiều nhà tuyển dụng trong môi trường bận rộn. Ghi chú ở mặt sau của danh thiếp bạn đã thu thập hoặc trên notepad của bạn. Bạn sẽ không muốn làm lộn xộn các nội dung bạn đã nói với các nhà tuyển dụng khác nhau.

Nói lời cảm ơn.

Dành thời gian để gửi một bản tin nhắn cảm ơn hoặc email cho đại diện công ty bạn đã gặp tại hội chợ việc làm. Nó có thể nhắc lại sự quan tâm của bạn đối với công ty và để nhắc nhở các đại diện của công ty rằng bạn vẫn quan tâm đến công việc.